



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที 4 มิถุนายน 2562

เรื่อง	สื่อ
1. ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย	ข่าวสด
2. สศก.เผยไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนไตรมาสแรก 53,244 ล้านบาท	มติชน
3. ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS	เดลินิวส์
4. ไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน	แนวหน้า
5. อ.ส.ค.ร่วมรณรงค์วันตีมนมโลก(World Milk Day)กระตุ้นผู้บริโภคตีมนม....	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
6. ปศุสัตว์อ.วิเศษชัยชาญนำทีมลุยตรวจคุณภาพนมโรงเรียน	เดลินิวส์
7. จัดสัมมนาเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกรไทย	แนวหน้า
8. คอลัมน์: จอดป้ายประชาชื่น: เกษตรแปลงใหญ่ต่อบโจทย์จริงหรือ	มติชน
9. NATIONzone UPDATE: เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ	เดอะเนชั่น
10. คอลัมน์: ข่าวข้นคนเข้ม	ข่าวสด



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ ข่าวสด

หัวข้อข่าว : ภาพข่าว: ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 10415 หน้า : 5 (ล่างซ้าย)

ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช รับมอบเงินบริจาค สมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลในท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร จากนางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เนื่องในโอกาสครบรอบ 40 ปี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ณ ทำเนียบองคมนตรี เขตพระนคร กรุงเทพฯ





ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ มติชน

หัวข้อข่าว : สศก.เผยไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนไตรมาสแรก 53,244 ล้านบาท

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 15059 หน้า : 6 (ล่างขวา)

สศก.เผยไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนไตรมาสแรก 53,244 ล้านบาท

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)

เปิดเผยว่า จากการ

ติดตามสถานการณ์การนำเข้าและ

ส่งออกสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน

ในช่วงไตรมาสแรก ปี 2562 (ม.ค. -

มี.ค.62) พบว่า ไทยยังคงเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในอาเซียน คิดเป็น

มูลค่า 53,244 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่

น้ำตาล อาหารปรุงแต่งจากเนื้อปลา เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าและ

ข้าวหอมมะลิ ผลไม้ และยางพาราธรรมชาติ สำหรับสินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่

ปลาและสัตว์น้ำ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ อาหารปรุงแต่ง วัตถุดิบปรุงแต่ง

อาหาร ของปรุงแต่งจากผักและผลไม้ เป็นต้น

การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01 - 24) และยางพาราธรรมชาติ

(พิกัดศุลกากร 4001) ในช่วงไตรมาสแรกจากไทยไปยังอาเซียน พบว่า มูลค่า

การค้ารวม 107,160 ล้านบาท ลดลง 4.56% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561

โดยมีมูลค่าการส่งออก 80,202 ล้านบาท ลดลง 3.08% จากช่วงเวลาเดียวกัน

ในปี 2561 และมีมูลค่าการนำเข้า 26,958 ล้านบาท ลดลง 8.69% จากช่วงเวลา

เดียวกันในปี 2561 อย่างไรก็ตามในภาพรวมแล้วไทยได้เปรียบดุลการค้า

อาเซียนเป็นมูลค่า 53,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น

0.02% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561

สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและ

ยางพาราธรรมชาติของไทยไปยังอาเซียน

เป็นรายประเทศ พบว่า ไทยส่งออกไปยัง



เวียดนามมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วน 22% รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 17% อินโดนีเซีย 16% กัมพูชา 12% และหากพิจารณาดุลการค้าพบว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 13,154 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 10,146 ล้านบาท อินโดนีเซีย 7,698 ล้านบาท กัมพูชา 5,892 ล้านบาท และฟิลิปปินส์ 5,569 ล้านบาท

นอกจากการติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนแล้ว สศก.



ยังได้ติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับตลาดหลักที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรป และจีน โดยพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 ไทยได้เปรียบดุลการค้าจีน จำนวน 31,861 ล้านบาท

สหรัฐอเมริกา จำนวน 11,564 ล้านบาท ญี่ปุ่น จำนวน 35,200 ล้านบาท และ

สหภาพยุโรป จำนวน 18,215 ล้านบาท ซึ่งช่วงไตรมาสแรกของปี 2562

สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีทิศทางดีขึ้น มีการขยายตัวของ

การส่งออกในตลาดอเมริกา ญี่ปุ่น และยุโรป ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อน

ตัวลดลง แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนนั้น ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ซึ่งอาจเป็นผล

กระทบจากนโยบายตอบโต้สงครามการค้าของจีน ที่มีการพึ่งพาตนเอง บริโภค

สินค้าภายในประเทศ และลดการนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยควรขยาย

ตลาดสินค้าเกษตรสำคัญๆ เช่น กลุ่มผลไม้ ไปยังตลาดอื่นๆ ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อ

ทดแทนการพึ่งพาสหรัฐและลดการแข่งขันกับประเทศเวียดนามที่เป็นคู่แข่ง

ของไทยในกลุ่มสินค้าผลไม้ โดยมีข้อได้เปรียบไทยในเรื่องการมีพรมแดนติดกับ

จีน จึงทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำกว่า และมีระยะเวลาการขนส่งน้อยกว่า



อาเซียนเป็นมูลค่า 53,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.02% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยไปยังอาเซียนเป็นรายประเทศ พบว่า ไทยส่งออกไปยัง



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25436 หน้า : 8 (บนขวา)

ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

น.ส.พัชรี เมืองแก้ว

รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 ได้กำหนดกรอบแนวทางการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มพื้นที่เพิ่มสัดส่วน

การตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศ รวมทั้งยกระดับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ตามวิถีพื้นบ้านไปสู่การพัฒนาให้ได้การรับรองตามมาตรฐานในระดับสากล ซึ่งจำเป็นต้องมีการตรวจสอบจากหน่วยงานอิสระภายนอก และอาจไม่เหมาะสมกับบริบทการทำเกษตรอินทรีย์เพื่อขายผลผลิตในท้องถิ่น จึงได้มีการนำระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม (Participatory Guarantee Systems:PGS) มาใช้เพื่อให้สมาชิกกลุ่มผู้ผลิตและผู้บริโภค สามารถมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและรับรองสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในท้องถิ่นด้วยกันเองได้

สศก. จึงได้ดำเนินการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS กรณีศึกษาภาคเหนือ เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรหันมาให้ความสนใจในการทำเกษตรอินทรีย์ โดยจากการลงพื้นที่เก็บร่อง



จ.เชียงใหม่ ร่วมกับมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย พบว่า สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ถือเป็นต้นแบบเกษตรอินทรีย์ที่เข้มแข็ง มีเป้าหมายส่งเสริมให้เกษตรกรในพื้นที่หันมาปลูกพืชแบบอินทรีย์แทนการปลูกพืชแบบใช้สารเคมี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยต่อทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันมีสมาชิกที่ผ่านการอบรมการทำเกษตรอินทรีย์กว่า 300 ราย

โดยมีสมาชิกที่ได้รับการรับรองการทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS 109 ราย บริหารจัดการโดย นางจันทร์ทอน เสาร์แก้ว ผู้จัดการสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด สำหรับผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ของสหกรณ์ฯ ได้แก่ ข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ ข้าวกล้องหอมมะลิแดง ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ข้าวเหนียวดำ เมล็ดพันธุ์ผักพื้นบ้าน เต้าเจี้ยว และ ซิวข้าว ทั้งนี้ช่องทางการตลาดประกอบด้วย ร้านค้าสหกรณ์



เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด ตลาดนัดเกษตรอินทรีย์ที่ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุข จ.เชียงใหม่ (ตลาดนัดเจมาร์ทเก็ด) ตลาดต้องชมร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ เครือข่ายร้านค้าสหกรณ์ ในจังหวัดและต่างจังหวัด รวมทั้งยังเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านทางออนไลน์ อาทิ เฟซบุ๊ก และ ไลน์ ซึ่งได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเป็นอย่างดี

นอกจากนี้ สศก. ได้พูดคุยกับสมาชิกสหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด นางขวัญชนก สัตยพาณิช ประธานวิสาหกิจชุมชน อักมีไม่ผล ผู้ประสบความสำเร็จในการทำเกษตรอินทรีย์โดยการรับรองแบบมีส่วนร่วม ได้บอกเล่าว่า ปี 55 ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน รวมกลุ่มกันเพื่อต้องการอำนาจต่อรองในการซื้อปัจจัยการผลิตและขายผลผลิตของกลุ่ม จากนั้นจึงเริ่มทำ



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

จากหนังสือพิมพ์ เดลินิวส์

หัวข้อข่าว : ต้นแบบความสำเร็จทำเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบ PGS

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ฉบับที่ : 25436 หน้า : 8 (บนขวา)



เกษตรอินทรีย์เรื้อยมา จนปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนอีกมีไม้ผล มีสมาชิก 28 คน พื้นที่เกษตรอินทรีย์รวม 100 ไร่ ทำการผลิตสินค้าเกษตรอินทรีย์ประเภทพืชผักสวนครัว พืชสมุนไพร รวมทั้งมีการแปรรูป โดยผลิตสินค้ามีความหลากหลาย เช่น สะระแหน่ กะเพรา ใบมะกรูด ตะไคร้ จิง ข่า ใบเคย รวมถึงไม้ผล เช่น เสาวรส มะม่วง สับปะรด ซึ่งเป็นพืชที่ให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยผลผลิตของกลุ่มมีตลาดรองรับแน่นอน ได้แก่ ตลาดวันนิมมาน ตลาดศิริวัฒนา ใน อ.เมืองเชียงใหม่ และ CMU Shop ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ เกษตรกรที่สนใจการทำเกษตรอินทรีย์แบบ PGS ขอคำปรึกษาได้ที่สหกรณ์เกษตรอินทรีย์เชียงใหม่ จำกัด โทร. 0-5384-4357 ยินดีให้คำแนะนำแก่ผู้สนใจทุกท่าน.



ข่าวสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จากหนังสือพิมพ์ แนวหน้า
หัวข้อข่าว : ไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน

วันอังคารที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562
ฉบับที่ : 13917 หน้า : 8 (ขวา)

ไตรมาสแรกสินค้าเกษตรไทยสดใส ได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 5.3 หมื่นล้านบาท

**นายฉันทานนท์ วรรณเขจร รองเลขาธิการ
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์นำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรไทยกับอาเซียน ช่วงไตรมาสแรก ปี 2562 (ม.ค.-มี.ค. 2562) พบว่า ไทยยังเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้าในอาเซียนคิดเป็นมูลค่า 53,244 ล้านบาท โดยสินค้าเกษตรส่งออกที่สำคัญของไทย ได้แก่ น้ำตาล อาหารปรุงแต่งจากเนื้อปลา เครื่องดื่ม

ไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าและข้าวหอมมะลิ ผลไม้ และยางพาราธรรมชาติ สำหรับสินค้าที่ไทยนำเข้า ได้แก่ ปลาและสัตว์น้ำ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ อาหารปรุงแต่ง วัตถุปรุงแต่งอาหาร ของปรุงแต่งจากผัก และผลไม้ เป็นต้น

การค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01-24) และยางพาราธรรมชาติ (พิกัดศุลกากร 4001) ช่วงไตรมาสแรกจากไทยไปยังอาเซียนพบว่า มูลค่าการค้ารวม 107,160 ล้านบาท ลดลง 4.56% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 โดยมีมูลค่าการส่งออก 80,202 ล้านบาท ลดลง 3.08% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 และมูลค่าการนำเข้า 26,958 ล้านบาท ลดลง 8.69% จากช่วงเวลาเดียวกันในปี 2561 อย่างไรก็ดี ในภาพรวมไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียนเป็นมูลค่า 53,244 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 0.02% จาก

ช่วงเวลาเดียวกันปี 2561 สำหรับมูลค่าการส่งออกสินค้าเกษตรและยางพาราธรรมชาติของไทยไปยังอาเซียนเป็นรายประเทศ พบว่า ไทยส่งออกไปยังเวียดนามมีมูลค่าเป็นอันดับหนึ่ง คิดเป็นสัดส่วน 22% รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 17% อินโดนีเซีย 16% กัมพูชา 12% และสหภาพราชอาณาจักรค้า พบว่า ไทยได้เปรียบดุลการค้าของสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์เวียดนามเป็นอันดับหนึ่ง โดยคิดเป็นมูลค่าที่ได้เปรียบดุลการค้าเท่ากับ 13,154 ล้านบาท รองลงมา ได้แก่ มาเลเซีย 10,146 ล้านบาท อินโดนีเซีย 7,698 ล้านบาท กัมพูชา 5,892 ล้านบาท และฟิลิปปินส์ 5,569 ล้านบาท

นอกจากการติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนแล้ว สศก. ยังติดตามสถานการณ์การค้าระหว่างไทยกับตลาดหลักที่เป็นคู่ค้าสำคัญ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น สหภาพยุโรปและจีน โดยพบว่า ไตรมาส 1 ปี 2562 ไทยได้เปรียบดุลการค้า จีน 31,861 ล้านบาท สหรัฐอเมริกา 11,564 ล้านบาท ญี่ปุ่น 35,200 ล้านบาท และสหภาพยุโรป 18,215 ล้านบาท ซึ่งช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 สถานการณ์การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยมีทิศทางดีขึ้นขยายตัวของการส่งออกในตลาดอเมริกา ญี่ปุ่นและยุโรป ซึ่งเป็นผลจากค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลดลง แต่การส่งออกไปยังตลาดจีนนั้น

ยังไม่ฟื้นตัวมากนัก ซึ่งอาจเป็นผลกระทบจากนโยบายตอบโต้สงครามการค้าของจีนที่พึ่งพาตนเอง บริโภคสินค้าภายในประเทศ และลดนำเข้าจากต่างประเทศ ทั้งนี้ ไทยควรขยายตลาดสินค้าเกษตรสำคัญ เช่น กลุ่มผลไม้ ไปยังตลาดอื่นให้มากขึ้น เพื่อทดแทนการพึ่งพาดุลการค้าจีน และลดการแข่งขันกับเวียดนามที่เป็นคู่แข่งของไทยในกลุ่มสินค้าผลไม้ โดยมีข้อได้เปรียบไทยเรื่องการมีพรมแดนติดกับจีน จึงทำให้มีต้นทุนค่าขนส่งที่ต่ำกว่า และมีระยะเวลาการขนส่งน้อยกว่า

อ.ส.ค. ร่วมรณรงค์วันตีมนมโลก (World Milk Day) กระตุ้นผู้บริโภคตีมนมมากขึ้น ภายใต้ออนเซ็นป์ต “นมยิ่งตีม ยิ่งดี”

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์ค นมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง ร่วมมือกับพันธมิตรทั้งภาครัฐและเอกชน เนื่องในวันตีมนมโลก (World Milk Day) โดยมีการรณรงค์กระตุ้นให้ประชาชนตีมนมมากขึ้น และเป็นการสร้างการเติบโตในอุตสาหกรรมผลิตผลิตภัณฑ์นมทั้งระบบ

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า เนื่องในวันตีมนมโลก (World Milk Day) ทาง อ.ส.ค. ได้ร่วมจัดกิจกรรมวันตีมนมโลกภายใต้คอนเซ็ปต์ “นมยิ่งตีม ยิ่งดี” โดยมีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจัดกิจกรรมสำนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 ภาค ได้แก่ สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนบน จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ณ สวนสัตว์เชียงใหม่, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคเหนือตอนล่าง จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม ณ Thai-Denmark Milk Land สาขาพิษณุโลก, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น จัดกิจกรรม ณ ตลาดต้นตาล, สำนักงาน อ.ส.ค. ภาคกลาง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี จัดกิจกรรม ณ ฝ่ายท่องเที่ยวเชิงเกษตร, และสำนักงาน อ.ส.ค. ภาคใต้ อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม ณ หน้าอำเภอเมืองปราณบุรี นอกจากนี้ อ.ส.ค. ยังร่วมมือกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชน โดยร่วมจัดกิจกรรมกับร้านนม Thai-Denmark Milk Land , Milk Shop แจกนม 1 แก้วทันที เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว ภายในร้าน Thai-Denmark Milk Land 16 สาขาที่ร่วมรายการ, กิจกรรมร่วมกับร้าน McDonald's (5 สาขา ได้แก่ เชียงราย รังสิต, เอ็มพาร์ค รังสิตคลอง3, กลาสเฮ้าส์ รัชดา 17, แมกซ์เวลล์หลักสี่, ซูพรีม สามเสน), กิจกรรมร่วมกับ ปตท. สำนักงานใหญ่ โดยจำหน่ายนมราคาพิเศษในวันพุธ-ศุกร์ ตลอดเดือน มิถุนายน 2562 และกิจกรรมกับสวนน้ำ Vana Nava Hua Hin แจกนม 1 แก้วทันที เมื่อซื้อเครื่องดื่ม 1 แก้ว เป็นต้น

ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ (ผอ.อ.ส.ค.) ยังกล่าวอีกว่า “นอกจากการจัดกิจกรรมกับผู้ประกอบการ และหน่วยงานเอกชนภายนอกแล้ว อ.ส.ค. ยังร่วมมือรณรงค์การบริโภคนมภายในองค์กรของเราด้วย โดยแจกนมให้แก่พนักงาน อ.ส.ค. ทั้ง 5 สำนักงานภาค และ สำนักงานกรุงเทพฯ เพื่อเป็นการรณรงค์จากภายในองค์กรออกสู่ภายนอก ทั้งการร่วมกิจกรรมกับร้าน Thai-Denmark Milk Land และ Milk Shop และหน่วยงานอื่นๆ ก็เพื่อกระตุ้นให้เกิดการ



บริโภคนมมากขึ้น และตอบสนองต่อนโยบายของภาครัฐ ในการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงด้วยการตีมนม การรณรงค์การตีมนมยังช่วยสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมของเกษตรกรไทยรวมถึงสหกรณ์โคนมทั่วทุกภูมิภาค ให้มีความเติบโตตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำอีกด้วย”

ทั้งนี้ การส่งเสริมการบริโภคนมในประเทศไทยเป็นหนึ่งในห้ายุทธศาสตร์พัฒนาโคนมและผลิตภัณฑ์นม โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ตั้งเป้าหมายการบริโภคนมของคนไทยในปัจจุบันให้เพิ่มสูงขึ้น จากปัจจุบันคนไทยตีมนม 18 ลิตร/คน/ปี เพิ่มขึ้นเป็น 25 ลิตร/คน/ปี ภายในปี 2564 ซึ่งดำเนินการผ่านโครงการต่างๆ อาทิ โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน และ โครงการรณรงค์บริโภคนมในสถาบันการศึกษา เป็นต้น โดย อ.ส.ค. ได้เปิดร้าน Milk Shop ในสถาบันการศึกษาแล้วหลายแห่งและจะกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค เพื่อรณรงค์การบริโภคนมให้เพิ่มขึ้นในกลุ่มนักเรียนนักศึกษา สำหรับร้าน Thai-Denmark Milk Land คาเฟ่ใหม่ ที่เปิดภายนอกสถาบันการศึกษา สำหรับบุคคลทั่วไปให้เข้าถึงร้านนมคุณภาพดี เป็นนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง จากฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค ที่เป็นผลผลิตมาจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่อาชีพการเลี้ยงโคนมแก่เกษตรกร และกลุ่มสหกรณ์โคนมไทยให้ยั่งยืนสืบไป

ปศุสัตว์อ.วิเศษชัยชาญนำทีม ลุยตรวจคุณภาพนมโรงเรียน



ที่บริเวณโรงเรียนวัดคลอง
สำโรง ตั้งอยู่ตำบลหลักแก้ว อำเภอ
วิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง เมื่อ
เร็ว ๆ นี้ นายแพทย์ธิตี มาดหมาย
ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ นายอุดม
ศรีทอง เกษตรอำเภอวิเศษชัยชาญ เจ้า
หน้าที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัดอ่างทอง ได้ร่วมกันลงพื้นที่
โรงเรียนต่าง ๆ ในอำเภอวิเศษชัยชาญ
ตรวจโรงเรียนทั้งหมด 64 โรงเรียน

เพื่อความเป็นมาตรฐานในการส่งนม การเก็บรักษานม คุณภาพน้ำนม เพื่อให้เด็กนักเรียนได้
บริโภคนมอย่างมีคุณภาพเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียน

ด้านนายแพทย์ธิตี มาดหมาย ปศุสัตว์อำเภอวิเศษชัยชาญ ได้กล่าวว่า ตามนโยบาย
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีการจัดให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอ่างทอง และ
สำนักงานเกษตรจังหวัดอ่างทอง ได้มอบหมายให้ปศุสัตว์อำเภอและเกษตรอำเภอลงพื้นที่
ตรวจ เชื่อมนมโรงเรียนในเขตอำเภอวิเศษชัยชาญ โดยมีทั้งหมด 64 โรงเรียน โดยตรวจเพื่อ
ดูคุณภาพและการจัดส่ง การจัดส่งมีคุณภาพ ดูว่ามีอุณหภูมิได้ค่ามาตรฐานใหม่ และคุณภาพ
ของนมได้มีการเสียใหม่ และเด็กได้ดื่มแล้วมีผลข้างเคียงอย่างไรบ้าง และเด็กได้มีการตอบ
สนองในการดื่มนมโรงเรียนเป็นอย่างดี และมีเด็กบางคนแพ้นมโค ซึ่งผู้ปกครองก็ได้
เตรียมนมมาให้เด็กเฉพาะ และก็ไม่พบสิ่งผิดปกติอื่นนอกจากนี้

สำหรับการเก็บรักษานมให้มีคุณภาพนมพาสเจอร์ไรซ์ ควรเก็บรักษานมไว้ในตู้เย็นที่
อุณหภูมิไม่เกิน 8 องศาเซลเซียส ควรบริโภคภายใน 7-10 วัน นับจากวันที่ผลิต ไม่เก็บนม
ไว้ที่อุณหภูมิห้องหรืออยู่นอกตู้เย็นนาน ๆ จะทำให้นมเสียเร็วขึ้นนมยู เอช ที ควรเก็บรักษา
นมที่อุณหภูมิสูงไม่เกิน 45 องศาเซลเซียส จัดเก็บในสถานที่สะอาด แห้ง ไม่ถูกแสงแดด
โดยตรง ป้องกันสัตว์พาหะพาหะ โดยวางบนชั้นยกสูงจากพื้นอย่างน้อย 10 เซนติเมตร
นมยู เอช ที ที่บรรจุกล่องถึงกระดาษไม่ควรซ้อนเกิน 7 ชั้น นมยู เอช ที ที่หุ้มด้วยฟิล์ม
พลาสติกไม่ควรวางซ้อนเกิน 5 ชั้น หรือตามที่ผู้ผลิตระบุ เพราะกล่องนมอาจเสียหาย
เกิดรอยร้าวซึม ทำให้เชื้อจุลินทรีย์เข้าไปในกล่องนมทำให้นมเสียได้.

จัดสัมมนาเลือกตั้ง ผู้แทนเกษตรกรไทย

เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน น.ส.ดุจดเดือน ศตะนาวิณ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาพรรคการเมือง เลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร 2562 ร่วมกับกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเตรียมพร้อมพรรคสนับสนุนให้เกษตรกร 5.5 ล้านคนที่ เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) ใช้สิทธิเลือกตั้งผู้แทนเกษตรกร ในวันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน 2562 เพื่อเข้าไปเป็นบอร์ด กฟก.ในแต่ละภูมิภาค จำนวน 20 คน โดยใช้หน่วยเลือกตั้งทั่วประเทศ 4,922 หน่วยเลือกตั้ง

นายสไกร พิมพิบึง รักษาการเลขาธิการ กฟก.เผยว่า ได้เปิดรับสมัครเป็นตัวแทนเกษตรกร ตั้งแต่ 29 เมษายน-3 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จึงขอเชิญเกษตรกรไปลงคะแนนอย่างพร้อมเพรียงกัน เพื่อให้ตัวแทนของท่านเข้าไปทำหน้าที่ เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกร รวมทั้งกำหนดนโยบายและออกระเบียบ ข้อบังคับ และประกาศในการบริหารกิจการกองทุนฯ

ออกระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจัดหาผลประโยชน์ ระเบียบการรับขึ้นทะเบียนและการเปิดจดทะเบียนองค์กรเกษตรกร ระเบียบการพิจารณาแผนและโครงการฟื้นฟูฯ การติดตามและประเมินผล ระเบียบการจ่ายเงินของกองทุนตามแผนและโครงการฟื้นฟูฯ และการใช้เงินให้แก่กองทุน พิจารณางบดุลและรายงานการรับจ่ายของกองทุน นอกจากนี้ยังกำกับดูแล ให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการบริหารและสำนักงาน รวมทั้งให้ความเห็นชอบในการกำหนดคณะกรรมการของกองทุน ต่อไป



เกษตรแปลงใหญ่ ตอบโจทย์จริงหรือ

ตอนนี้เกษตรกรเริ่มคุ้นชินกับ **โครงการเกษตรแปลงใหญ่** ของรัฐ จุดประสงค์ต้องการสนับสนุนให้เกษตรกรรวมกลุ่มและบริหารจัดการร่วมกัน โดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นทางการผลิต กลางทางคือแปรรูปทำการตลาด และปลายทางคือการจัดจำหน่าย โดยรัฐบาลให้การรับรองว่าผลิตแล้วมีตลาดรองรับแน่นอน และรัฐยังเข้าไปมีบทบาทช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการ ลดต้นทุนการผลิตและเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ

ก่อนหน้านี้ก็นำร่องด้วยพืชเศรษฐกิจอย่างการเพาะปลูกข้าว แรกๆ อะไรที่ใหม่ก็ดูจะคึกคัก แต่นานวันเข้ากระแสก็เริ่มเปลี่ยนไป!!

ประเด็นหนึ่งที่เป็นอุปสรรคคือ เกษตรกรบางส่วนที่ยังไม่เข้าใจว่าเกษตรแปลงใหญ่ทำให้ประหยัดต้นทุนได้อย่างไร บางพื้นที่ไม่มีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกร แม้จะได้ยินมาว่ารัฐหนุนทำเกษตรแปลงใหญ่ แต่ทางปฏิบัติไม่มั่นใจและไม่รู้ว่าจะเริ่มตรงไหนดี เพราะทุกอย่างที่เปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและเงินทุน

ขณะที่เกษตรกรบางกลุ่มที่ประสบความสำเร็จจาก

การทำเกษตรแปลงใหญ่ ก็ยังต้องการให้รัฐบาลชุดใหม่สนับสนุนโครงการแบบนี้ต่อเนื่อง

ทำให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ตรวจสอบล่าสุดที่ จ.สุพรรณบุรี ที่มีสมาชิกแปลงใหญ่ 83 ราย พื้นที่ 1,030 ไร่ ที่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สาธิตและถ่ายทอดเทคโนโลยีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ทันสมัยในกระบวนการผลิตข้าวในแปลงต้นแบบ 20 ไร่ อาทิ การใช้ระบบการทำนาหยอดข้าว ที่ควบคุมด้วยระบบจีพีเอส พบว่าสามารถลดเมล็ดพันธุ์เหลือเพียง 8 กิโลกรัม/ไร่ และสามารถลดต้นทุนได้ถึง 500 บาท/ไร่

และซึ่งน้ำหนักแล้วว่าเป็นโครงการที่ควรเดินหน้าต่อ!!

นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ระบุว่า อยู่ระหว่างการขับเคลื่อนให้เกิดศูนย์ปฏิบัติการหลัก ที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรฯ ในการจัดการข้อมูลเพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องและเกษตรกรโดยเฉพาะเกษตรกรในกลุ่มแปลงใหญ่ได้นำไปใช้ ถือเป็นครั้งแรกของกระทรวง เป้าหมายจัดทำแปลงเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีเกษตรอัจฉริยะใน 5 ชนิดพืช ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อย มันสำปะหลัง และสับปะรด โดยในแผนจะเพิ่มพืชอื่นอีก เช่น ทูเรียน

คงต้องติดตามกันต่อไปว่า “เกษตรแปลงใหญ่” เมื่อหน่วยงานปฏิบัติยังเห็นควรเดินหน้าโครงการและยังตอบโจทย์ได้ตามวัตถุประสงค์ ก็ขึ้นอยู่กับรัฐมนตรีคนใหม่และรัฐบาลใหม่จะเอาด้วยหรือไม่

ภาคพร บุญมี

NATIONzone UPDATE



เปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เฉลิมพระเกียรติ

นพ.พิชญา นาควิษระ รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานเปิดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้ด้านสหกรณ์และด้านการเกษตร และจำหน่ายภายในงาน ณ วัดอินทราวาส แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 4 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10415

Col.Inch: 49.52 Ad Value: 76,756

คอลัมน์: ข่าวชนคนเขม

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 230,268

คลิป: สีสี่

หนังสือพิมพ์ **ข่าวสด** ครบทุกรส
สดทุกเรื่อง ฉบับนี้ตรงกับวันอังคาร
ที่ 4 มิถุนายน พุทธศักราช 2562 ขึ้น
2 ค่ำ เดือน 7 ปีกุน...● งวดเข้ามา
พรุ่งนี้ 5 มิถุนายน **ชวน หลีกภัย**



ประธานสภาผู้แทนราษฎร ในฐานะประธานรัฐสภา เรียกประชุมรัฐสภา
ลงมติเลือกนายกรัฐมนตรี แน่นนอนคงไม่ผัน **พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา**
จากหัวหน้าคณะรัฐประหาร องค์รัฐชาติปิตัย ก้าวสู่ตำแหน่งนายกฯ
ในระบบอริสตรธรรมฉบับนี้ดีไซน์มาเพื่อพวกเรา...● เสียงโหวตทั้ง **ส.ส.**
และ **ส.ว.** รวมกันเกินครึ่ง 376 อยู่แล้วแหงๆ แต่สาระ ผลสะท้อนจาก
เสียงเหล่านั้น ประชาชนเราๆ ท่านๆ จะได้รู้ **ใครพ่ายเรือให้ใครนั่ง** หรือ
ใครเป็นนั่งร้านลืบทอดอำนาจ เพราะต้องโหวตอย่างเปิดเผย ถ้าเป็น
ส.ส.งูเห่า ก็ฆ่าตัวตายทางการเมือง แต่ถ้าเป็น **ส.ว.** ก็โดนบัญชีดำ โดน

หมายหัวจากคนแต่งตั้ง แล้วเชื่อกันจริงๆ หรือ **ส.ว.**
มืออิสระ มีเอกสิทธิ์จริงๆ ในทางปฏิบัติ...● **ไม่**รู้รัฐบาล
เสียงข้างน้อย ก็รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำ แต่ที่ยังยึกๆ ยักๆ
ตอนนี้ติดที่ **พรรคประชาธิปัตย์** เมื่อไหร่จะตอบรับเขา
สักที ก็อย่างรู้กันทั่ว **กระทรวงเกษตรฯ เกรดเอ** หมายถึง
ยังไม่ชัวร์ ต้องการนำไปแก้ไขปัญหายางพารา
ปาล์ม ฐานคะแนนใหญ่ของตัวเองที่ภาคใต้ ถ้าไม่
ประชาธิปัตย์ก็อยู่ยาก ไหนๆ ลงทุนไปร่วมกับ **บิกตู**
แล้ว **ต้องแลกให้คุ้ม**...● ดีปีบป่าวประกาศ ทีมโฆษก
รัฐบาลบอกเป็นความสำเร็จที่ชัดเจน **ราคายางพารา**
สูงขึ้นในรอบ 6 เดือน ถึง 55.71 บาท สูงกว่ามาเลเซีย
เสียอีก เป็นผลจากรัฐบาลผลักดันให้ใช้ยางในประเทศ
มากขึ้น ฟังแล้วก็ดีใจแทนเกษตรกร ที่สามารถขยับขึ้น
หลังจาก **3 โลร้อย** มาถึง 5 ปี อย่างนี้ไม่ต้องยก
กระทรวงเกษตรฯ ให้ชบป.ก็ได้มั้ง...● สะท้อนและท้วง
ติงจากผู้แทนในพื้นที่ **ชูการ์โหนด มะทา** ส.ส.ยะลา พรรค

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/สังคม

วันที่: อังคาร 4 มิถุนายน 2562

ปีที่: 29

ฉบับที่: 10415

Col.Inch: 49.52 Ad Value: 76,756

หน้า: 4(บน)

PRValue (x3): 230,268

คลิป: สีสี่

ประชาชาติ เป็นหน่วยงานการณปิดล้อมจับตายคูเดือดที่ยะหา ไม่กี่วัน
ก่อน เกินกว่าเหตุหรือไม่ แมตต่อมา กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า ชี้แจง
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนจากเขาไปหาหนัก แต่ระดับพื้นที่วันนี้ ความ
ไว้วางใจ ความหวาดระแวงต่อรัฐ ขยายไปกว้างไกลแล้ว แนวรบจังหวัด
ชายแดนใต้ไม่เปลี่ยนแปลง...● อุทยานแห่งชาติภูกระดึง แหล่งเที่ยว
ธรรมชาติยอดเยี่ยม ประกาศปิดป่า 4 เดือน งดท่องเที่ยว ให้ป่าฟื้นฟู เช่น
เดียวกับอุทยานฯ ทางทะเลหลายแห่ง เพราะเข้าสู่ช่วงมรสุม อันตราย การ
ท่องเที่ยวเข้าสู่ช่วงโลว์ซีซั่น ชัดกระหน่ำมรสุมเศรษฐกิจช้า เพราะการ
ท่องเที่ยวเป็นความหวังเดียวของไทยยามนี้ ส่งผลชาวบ้านคนล่างๆ
ต้องอดทน รอคอยลืมตาอ้าปากกันต่อไป...● ข่าวก่อน คนข้าม วันนี้,
10.00 น. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล ม.มหิดล และ รศ.พญ.งามแข เรืองวรเวทย์ หัวหน้าภาควิชา
จักษุวิทยา แถลงข่าว “ศิริราชประสบผลสำเร็จในการปลูกถ่ายสเต็มเซลล์
รักษาผิวกระจกตาครั้งแรกของประเทศไทย” ห้องจุฬารัตน์ ตึกสยามินทร์
ร.พ.ศิริราช...● 13.00 น. รัชฎา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ และ เขวลิต เอกบุตร กก.บห.มูลนิธิเอสซีจี แถลงเดินหน้า
โครงการ “HANDS FOR HEROES รวมือเรา เพื่อคนเฝ้าป่า” ปี 2 ฮอลล์
3 อาคารอเนกประสงค์ สำนักงานใหญ่เอสซีจี...● แจ้งข่าวล่วงหน้า เอ็ม
บี เค เซ็นเตอร์ จัดเทศกาลอาหารญี่ปุ่นเมนูเนื้อ “EAT MEATS FEST”
ปี 2 อร่อยฟินกับร้านดังญี่ปุ่นขนานแท้กว่า 40 ร้าน พร้อมเมนูพิเศษให้
ชิมเฉพาะงาน ลานเอ็ม บี เค อเวนิว ไชนเอ-บี วันที่ 7-9 มิ.ย. ...●

ข่าวดอกแดก